



แถลงการณ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สทต.)

ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕

เส้นทางคนจน.... ชีวิตแลกแผ่นดิน

เมื่อเราตรวจสอบการถือครองที่ดินของนายทุน สิ่งที่ได้รับคือ ถูกดำเนินคดีในสถานะจำเลยในศาล และคำพิพากษาจำคุก พร้อมทั้งการชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งให้กับนายทุน

เมื่อเราประกาศว่าที่ดินต้องเป็นของผู้ใช้แรงงานไทยว่านทำการผลิต สิ่งที่ได้รับคือ คำสั่งเรียกไป “ปรับทัศนคติ”

เมื่อเรายืนยันถึงสิทธิและความเท่าเทียมในการเข้าถึงที่ดินทำกิน รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรทุกประเภทในสังคม สิ่งที่ได้รับคือ มาตรการขับไล่ออกจากแผ่นดินที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ด้วยอำนาจของกฎหมาย

เมื่อเราร่วมกันขับไล่นายทุนและทวงคืนสิทธิในแผ่นดิน สิ่งที่ได้รับคือ กระสุนปืนและความตาย

เกิดเป็น “คนจน” การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมกลายเป็น ลมหายใจแห่งชีวิต จากอดีตถึงปัจจุบัน นักต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งในฐานะของเกษตรกรและ กรรมกร คนแล้วคนเล่าได้พลีชีวิตทับถมบนเส้นทางแห่งความฝืน ที่ทอดยาวไปสู่เสรีภาพและความเท่าเทียม

นับจากการก่อตั้ง สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สทต.) เมื่อปี ๒๕๕๑ เราได้สูญเสียสมาชิกผู้เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ไปแล้วถึง ๔ คน ทุกคนเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ด้วยมูลเหตุสืบเนื่องโดยตรงจากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดินทำการเกษตร ฯ ได้แก่

๑. นายสมพร พัฒภูมิ (๒๕๐๐-๒๕๕๓)
๒. นางปรานีบุญรักษ์ (๒๕๐๐-๒๕๕๕)
๓. นางมณฑา ชูแก้ว (๒๕๐๕-๒๕๕๕)
๔. นายไช้ บุญทองเล็ก (๒๕๕๓-๒๕๕๘)

นี่คือรายงานของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างคับแคบ และตายไปด้วยความเจ็บปวด ลูกหลานเพื่อนบ้าน ที่อยู่ข้างหลังยังจะถูกซ้ำเติมด้วยการขับไล่ไสส่งด้วยมาตรา ๔๔

(หากข้อเสนอของ ส.ป.ก. ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรื)

ในด้านหนึ่ง ความตายได้ปลดปล่อยนักต่อสู้เพื่อสิทธิของคนจน ให้ก้าวพ้นจากการจองจำด้วยความยากจนและการกดขี่ทั้งปวงแต่เชื่อว่าผู้ถือครองอำนาจรัฐจะพ้นจากความรับผิดชอบในการให้หลักประกันต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเสมอภาค

แต่อีกด้านหนึ่งก็ได้สะท้อนให้วิญญูชนทั้งหลายได้ตระหนักว่า โครงสร้างความรุนแรงยังคงครอบงำสังคมไทย และชี้ชัดว่า การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสังคม หรือกล่าวในภาพรวมคือ อำนาจและความมั่งคั่งทั้งปวงในสังคมนี้ถูกผูกขาดอยู่ที่ชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆประมาณ ๑๐-๑๕ ตระกูล เท่านั้น

ภายใต้โครงสร้างอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรฯ เช่นที่เป็นอยู่นี้ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคมยังคงตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามเช่นฆ่า และถูกบังคับให้สูญหาย ชุมชนหมู่บ้านมากมายกำลังถูกขับไล่ออกจากที่ตั้งถิ่นฐานของตนเอง เพื่อเปิดทางให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า การขุดเจาะน้ำมัน และ การสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกพืชอุตสาหกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ปาล์มน้ำมัน

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สทกต.) คือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของแรงงานไร่ที่ดิน ซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในภาคการเกษตรที่ถูกควบคุมด้วยระบบทุนนิยมผูกขาดและการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น สำหรับพวกเราแล้ว “ความเป็นธรรมทางสังคม” แม้จะเป็นประเด็นที่ดูห่างไกลจากชีวิตจริงเสมือนว่าไกลเกินจะเอื้อมถึงแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากยื่นหัดต่อสู้เรียกร้อง สิทธิในที่ดินทำการเกษตร รวมทั้งสิทธิร่วมในการบริหารจัดการที่ดินในนามของชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร และสิทธิในการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้งชุมชนเกษตรกรขึ้นมาใหม่หรือ สิทธิในการตั้งถิ่นฐานใหม่ (หลังความพ่ายแพ้และพังทลายเนื่องจากการ โจมตีทำลายอย่างต่อเนื่องของระบบทุนนิยมและการบริหารจัดการที่ดินแบบปัจเจก) รวมทั้งสิทธิที่จะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหาร

ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ และเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านั้น คนจนและ เกษตรกรไร่ที่ดินทั้งหลาย ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายสำคัญ ๒ ประการ คือ

ประการแรก คือคูลพิณิจของผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย มีลักษณะเลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม หรือ มีลักษณะสองมาตรฐานชัดเจนเช่น กรณีสหกรณ์การเกษตรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ยื่นหนังสือขอเช่าพื้นที่ในเขต ส.ป.ก.แต่ไม่เคยได้รับการอนุญาต ชำร่ายยังเสนอให้นายกรัฐมนตรืใช้ มาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๖ ขับไล่เกษตรกรออกจากที่ดินทำกินและที่ตั้งชุมชน ในขณะที่บริษัทไทยบุญทอง จำกัด ซึ่งเป็นนายทุนสวนปาล์มน้ำมันรายใหญ่ มีที่ดินมากมายแต่ยังครอบครองที่ดิน เขต ส.ป.ก.จำนวน ๑,๑๑๔ ไร่ มา

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ไม่เคยปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้ดำเนินคดีใดๆ แก่บริษัทฯ เลย หรือเราอาจจะเปรียบเทียบกับ กรณีบริษัทพันธ์ศรี จำกัด ซึ่งเช่าพื้นที่ของกรมป่าไม้ จำนวน ๑๓,๐๐๐ ไร่ และสัญญาหมดระยะเวลาการอนุญาตเมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ต่อมาในเดือนเมษายน ปีเดียวกันก็ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เข้าเก็บหาของป่า(ผลปาล์ม)ได้ตามปกตินี้คือตัวอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดสรรทรัพยากรฯ ที่เป็นเงื่อนไขแห่งความรุนแรง

ประการที่สอง คือการใช้อำนาจเหนือกฎหมาย หรืออิทธิพลมืดที่มี นายทุน กลุ่มผลประโยชน์ ข้าราชการเลวๆ จำนวนหนึ่ง นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ ให้การสนับสนุน ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อถูกตรวจสอบเปิดโปงโดยพลั้งจากการรวมตัวของชุมชน ก็ใช้มาตรการคุกคามเช่นฆ่า เพื่อยุติบทบาทของชุมชน สมาชิก สกต. ทั้ง ๔ ราย ดังกล่าวข้างต้น คือตัวอย่างที่ชัดเจน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจและผลประโยชน์ที่อยู่เหนือระบบกฎหมาย อยู่เหนือการควบคุมตรวจสอบจากสังคม กล่าวอีกแบบหนึ่ง โครงสร้างความสัมพันธ์เช่นนี้ก็คือ กลไกการใช้ความรุนแรง แบบไม่เป็นทางการ ที่ถูกใช้เพื่อ ควบคุมและปราบปรามประชาชนที่กล้าลุกขึ้นมาตรวจสอบ หรือท้าทายอำนาจของกลุ่มทุนผูกขาดที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังการสนับสนุนของกลไกอำนาจรัฐบางกลุ่ม บางพวกที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแนบแน่น

“ที่ดิน” เป็นปัญหาแกนกลางในการต่อสู้ช่วงชิง สำหรับคนจนต้องการใช้เป็นปัจจัยการผลิตเลี้ยงชีพแต่สำหรับนายทุนไม่เพียงแค่นั้น หากเพื่อเก็งกำไรและสะสมทุนด้วย

“ที่ดิน” เป็นผลประโยชน์สำคัญ ในการต่อสู้ระหว่างคนจนกับคนรวย ระหว่างชนชั้นล่าง กับชนชั้นสูง เพราะจำนวนในการครอบครองที่ดินส่งผลโดยตรงต่อฐานะทางเศรษฐกิจ

“ที่ดิน” จึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางชนชั้น ในทุกประเทศ และเป็นประเด็นหนึ่งที่ครอบครองห้วงเวลาการต่อสู้ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ

การต่อสู้ชนิดที่เอา “ชีวิต...แลกผืนดิน ” จึงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก เพราะทุกคน ทุกชนชั้น ต่างต้องการพัฒนาพลังการผลิตของตนเอง และต่างก็ต้องการกำหนดอนาคตในชีวิตของตนเอง

รัฐบาลคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการใช้ มาตรา ๔๔ กระทำต่อคนจน หรือว่าจะตอบสนองต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไร และจะกำหนดมาตรการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างไร ทั้งนี้ ไซ้เพียงเพื่อความชอบธรรมในการครอบครองอำนาจรัฐ หรือเพื่ออวดอ้างกับอารยประเทศ แต่เพื่อคืนสิทธิเสรีภาพ ให้กับเจ้าของที่แท้จริง นั่นคือ ประชาชน

หาไม่แล้วการต่อสู้ แบบที่เอา “ชีวิต...แลกผืนดิน ” คงจะดำเนินต่อไป ในลักษณะของการสะสมทางด้านปริมาณ และยกระดับไปสู่คุณภาพใหม่ ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยที่แน่นอน

ด้วยพลังแห่งความรู้สึกร่วมกัน การถูกปิดกั้นการยกระดับฐานะทางชนชั้นการกดขี่และเบียดขับจนสิ้นไร้พื้นที่ทาง
การเมืองของประชาชน ทั้งหลายปวง จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในเร็ววัน

ปริมาณ ต้องก้าวสู่คุณภาพ นี่คือนั้จรรยา

แถลง ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ กรุงเทพฯ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)